



ประกาศคณะกรรมการสรรหา

สภรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสรรหา ประจำปี 2567

ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้มีประกาศลงวันที่ 24 มกราคม 2567 เปิดรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานของสมาชิกที่สมัครเข้ารับการสรรหาแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกที่สนใจส่งใบสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 12 คน จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา ดังนี้

ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง

ลำดับที่	ชื่อผู้สมัคร	สังกัด	หมายเลขผู้สมัคร
1	นายณรงค์ ไกรสวัสดิ์	ข้าราชการบำนาญ	1
2	นางรัชนิกร ศรีผ่อง	ข้าราชการบำนาญ	2
3	นายอนันต์ วิเศษจนา	ข้าราชการบำนาญ	3

กรรมการดำเนินการ 8 ตำแหน่ง

ลำดับที่	ชื่อผู้สมัคร	สังกัด	หมายเลขผู้สมัคร
1	นายอรรถพร วงศ์อินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1
2	พ.ต.วสวัตดี กุลฉัตรประสิทธิ์	ข้าราชการบำนาญ	2
3	นางเพ็ญแข ศุภณัฐพร	ข้าราชการบำนาญ	3
4	น.ส.ณัฐชาสิตา สังข์โสภณ	สนง.เศรษฐกิจการเกษตร	4
5	น.ส.อาคิพะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	สนง.เศรษฐกิจการเกษตร	5
6	น.ส.สุทามาศ ไกรสินธุ์	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	6
7	นางสุรีย์รัตน์ อัมฤคขจร	ข้าราชการบำนาญ	7
8	น.ส.จิตติมา กฤษณายุธ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8
9	นายประภากร อินทโสภา	ข้าราชการบำนาญ	9

อนึ่ง ในการสรรหาครั้งนี้ สมาชิกแต่ละคนสามารถเลือกประธานกรรมการได้ 1 คน โดยมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

ผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ หมายเลข 1, 2, 3

สมาชิกแต่ละคนสามารถเลือกกรรมการได้ 8 คน โดยมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน จำแนกตามผู้แทนหน่วยงานและอัตราส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่าง ดังนี้

1. ผู้แทนข้าราชการบำนาญ / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร/และอื่นๆ เลือกได้ จำนวน 3 คน

ผู้สมัครหมายเลข 2, 3, 7, 9

2. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลือกได้ จำนวน 2 คน

ผู้สมัครหมายเลข 4, 5

3. ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลือกได้ จำนวน 1 คน

ผู้สมัครหมายเลข 6

4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลือกได้ จำนวน 2 คน

ผู้สมัครหมายเลข 1, 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พันจ่าเอก


(พรศักดิ์ เกียรติคุณ)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด